

เนชั่น เจาะข่าว ก้าวไทย www.komchadluek.net

คม·ชด·ลึก

นสพ.ยอดเยี่ยมในงานประชุมหนังสือพิมพ์โลก 2005

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1872 วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 • 8 บาท •

วม.รัฐยื่นออกนอกกรอบดี

บริหารคลังตัว-ไม่เกี่ยวขึ้นค่าเทอม

● 2 มหาวิทยาลัยนอกระบบยื่นขึ้นค่าเทอมไม่เกี่ยวกับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ อยู่ในการสนับสนุนของรัฐบาล ย้ำออกนอกระบบมีข้อดีมากกว่าเสีย ชี้บริหารงานอิสระ คล่องตัวขึ้น

ตามที่นิสิตนักศึกษาหลายสถาบันได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ เนื่องจากเกรงว่าค่าเล่าเรียนจะแพงขึ้นนั้น รศ.ดร.วันชัย กิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า การออกนอกระบบนั้นไม่ว่าจะออกนอกระบบตั้งแต่แรกหรือเปลี่ยนแปลงจากระบบราชการไม่เป็นนอกระบบมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย เพื่อมีความคล่องตัวในการ

ทำงาน มีอิสระที่จะคิดริเริ่มสิ่งต่างๆนอกกรอบที่หาอยู่ในระบบไม่เคยทำได้

"แต่สภามหาวิทยาลัยจะต้องเข้มแข็งช่วยประคับประคอง นโยบาย สนับสนุน และมีภาวะผู้นำอย่างสูง ทั้งอธิการบดีต้องมีคามโปร่งใส และรับการตรวจสอบจากภายนอกได้ โดยต้องมีกฎเกณฑ์และเขียนไว้ในกฎหมายที่ชัดเจนว่า การจัดการจัดการบริหารจัดการควรเป็นรูปแบบใด เพื่อความคุ้นใจของประชาคมมหาวิทยาลัย"

รศ.ดร.วันชัย กล่าว

อธิการบดี มฟล. กล่าวอีกว่า ส่วนออกนอกระบบแล้วต้องขึ้นค่าเล่าเรียนนั้น ก็ไม่เป็นความจริง เพราะรัฐยังสนับสนุนงบประมาณอยู่ ทั้งเรื่องที่เราจะไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมในการบริหารจัดการจากอธิการบดีนั้นก็ไม่ใช่เช่นกัน แต่ละมหาวิทยาลัยต้องเขียนกฎหมายให้รัดกุมรวมทั้งออกนอกระบบแล้วต้องเสี่ยงตัวเองและหาเงินเองทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิด

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มจธ.ออกนอกระบบมาตั้งแต่ปี 2541 ได้ปรับระบบการบริหารภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ไม่มีปัญหาอะไร การบริหารมีอิสระ และคล่องตัว

อธิการบดี มจธ. กล่าวอีกว่า จะติดปัญหาอยู่บ้างตรงที่รัฐบาลไม่มีนโยบายที่

ชัดเจนดูแลมหาวิทยาลัยที่เมื่อก่อนออกนอกระบบไปแล้ว แต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยรัฐอยู่ เช่น การยกเว้นภาษีรถยนต์ การปรับฐานเงินเดือนให้แก่บุคลากร ขณะที่ข้าราชการได้ปรับขึ้นหลายครั้งจะทำให้ข้าราชการเงินเดือนสูงกว่าแล้ว จึงขอฝากรัฐบาลหากเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการ ขอให้รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยออกนอกระบบด้วยและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ไม่ต้องให้ทาง

"การขึ้นค่าเทอมไม่ได้อยู่ที่ว่าจะออกนอกระบบหรือไม่ แต่ขึ้นกับการสนับสนุนของรัฐบาล หากรัฐบาลสนับสนุนอย่างเพียงพอก็ไม่ต้องขึ้น ส่วน มจธ.ตั้งแต่ออกนอกระบบมีการปรับค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าเล่าเรียน ซึ่งไม่ได้มีกจนเกินไปและก็ไม่มีความกดดันจากนักศึกษา" **รศ.ดร.ไกรวุฒิ** กล่าว